

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh tế và quản lý kinh tế. Để thực hiện nhiệm vụ đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm:

- Cùng với Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước xây dựng quy hoạch đào tạo lại và bồi dưỡng các loại cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ kinh tế và cán bộ quản lý kinh tế, xây dựng nội dung và chương trình đào tạo, xây dựng quy chế quản lý các cơ sở bồi dưỡng, đào tạo, bảo đảm hiệu quả và chất lượng.

- Bố trí các Trường, Viện thuộc hệ thống Trường Đại học cao đẳng và Viện Nghiên cứu hiện có làm nhiệm vụ đào tạo lại và bồi dưỡng thích hợp với từng đối tượng.

Điều 2. - Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm cùng với các cơ quan liên quan xây dựng các chính sách, chế độ khuyến khích người học và người dạy. Bộ Tài chính và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ấn định ngân sách cho sự nghiệp này trong kế hoạch hàng năm và dài hạn.

Điều 3. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ và các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

PHAN VĂN KHÁI

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 420-CT ngày 30-12-1991 về giáo dục quốc phòng và đào tạo sĩ quan dự bị trong học sinh, sinh viên.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, trong nhiều năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và đào tạo sĩ quan dự bị trong học sinh, sinh viên đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào việc củng cố quốc phòng. Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ, chương trình và nội dung giáo dục chưa phù hợp, phân công chỉ đạo chưa thật rõ ràng, điều kiện bảo đảm chưa tốt... cho nên chất lượng công tác này còn hạn chế.

Để thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và Luật về sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung và công bố ngày 2-1-1991; để thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Giáo dục quốc phòng và đào tạo sĩ quan dự bị là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới là nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ nói chung và cho học sinh, sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, tư duy và kiến thức quân sự, chuẩn bị nhân lực và đào tạo nhân tài cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Giáo dục quốc phòng là yêu cầu không thể thiếu trong chương trình ở các trường phổ thông trung học, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, kể cả quốc lập, dân lập và các loại hình đào tạo khác.

- Tiếp tục đào tạo có chọn lọc các sinh viên đại học có ngành nghề phù hợp với quốc phòng thành sĩ quan dự bị của các ngành kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, để khi cần thì động viên phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và quản lý công tác giáo dục quốc phòng và đào tạo sĩ quan dự bị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện. Hai Bộ cần cùng cố tổ chức hiện có để quản lý, chỉ đạo điều hành công tác này.

2. Trên tinh thần tích cực đổi mới, Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ Quốc phòng cần sớm tổng kết; cải tiến lớn về chương trình, nội dung phương pháp giáo dục quốc phòng và đào tạo sĩ quan dự bị nhằm nâng cao chất lượng và khắc phục tình trạng hình thức, kém hiệu quả.

Cần chú ý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên quân sự; xây dựng hệ thống tài liệu, giáo trình; bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị huấn luyện, học cụ quân sự chuyên dùng và các mặt bảo đảm khác; áp dụng phương thức lồng ghép một số nội dung quân sự vào những môn học phù hợp của các trường; tổ chức cho học viên được học tập tại các trung tâm huấn luyện quân sự hoặc đơn vị, nhà trường quân đội để nâng cao năng lực thực hành.

3. Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức và cán bộ của Chính phủ cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng bàn bạc thống nhất để ban hành các chế độ, chính sách cần thiết, bảo đảm cho công tác này được thực hiện tốt. Kinh phí giáo dục quốc phòng được tính vào ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí

đào tạo sĩ quan dự bị được tính vào ngân sách của Bộ Quốc phòng. Những nội dung cụ thể khác, các Bộ có liên quan ra thông tư hướng dẫn thực hiện.

4. Bộ trưởng các bộ Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban tổ chức và cán bộ của Chính phủ, Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm thi hành chỉ thị này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

PHAN VĂN KHÁI

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 8 - CT ngày 13 - 1 - 1992 về việc thành lập và phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật Vườn Quốc gia Cát Tiên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét tờ trình số 1457 - UBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và tờ trình số 234 - LN/KL ngày 9 tháng 2 năm 1991 của Bộ Lâm nghiệp về việc xin thành lập và phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật Vườn Quốc gia Cát Tiên;

Căn cứ đề nghị của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (văn bản số 1395 - UB/XD - NL ngày 17 tháng 12 năm 1991) về việc phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật này,